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เปิดประชุมสภา เวลา 09.30 น. 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  นายสมปอง  โชติชัย  จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัยแล้ว
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมปอง  โชติชัย   - สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง คณะผู้บริหาร  
ประธานสภา   หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลนาทอง ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2567 
และในวันนี ้เราได้เชิญเจ้าหน้าที ่ชลประทาน ออกมาพูดเกี ่ยวกับคลอง
ระบายน้ำ  ทำให้มีต้นไม้ ขวางทางน้ำมีการแก้ไขโดยชาวนา ออกกัน โดยมี
ประธานสภา รองประธาน อบต.นาทอง  อบต. ตำบลเขื่อน และเจ้าหน้าที่
ทางชลประทานได้ออกมาดูด้วยกัน ตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมปอง  โชติชัย  -มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองครั้งท่ีแล้ว 
นายประพัฒน์  โชติจ้ำ   -อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญท่ี 1/2567  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2567  
นายสมปอง  โชติชัย เมื่อสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมและได้ฟัง 
ประธานสภา การอ่านยบันทึกรายงานการประชุมแล้วมีประเด็นที่จะแก้ไขหรือไม่อย่างไร 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัย

สามัญที่ 1/2567 วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2567 โดยมีมติรับรอง ดังนี้ 
-  รับรอง    10   เสียง 
- ไม่รับรอง     0   เสียง 
- งดออกเสียง    1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 
นายสมปอง  โชติชัย  -ตามท่ีสมาชิกได้ยื่นกระทู้ถามนายก อบต.นาทอง สมาชิกสภา อบต.นาทอง 
ประธานสภาฯ ในกระทู้แรกขอเชิญนายสัมพันธ์  ศิรินทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ 
นายสัมพันธ์  ศิรินทร์  -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกคณะผู้บริหารและ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.นาทองทุกท่าน กระผมนายสัมพันธ์  ศิรินทร์ สมาชิกสภา 

อบต.นาทองบ้านทัพม้า หมู่ที่ 2  มีกระทู้ถามจะถามทางคณะผู้บริหารอยู่ 
4 เรื่อง  

 
       /1.พ่ีน้องชาวนา... 



 1.  พี่น้องชาวนาเดือดร้อน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองสามารถ
ดำเนินการช่วยเหลือทันท่วงทีหรือไม่ บ้านแบก บ้านทัพม้า บ้านดอนหัน  
ได้เก็บเงินรายละ 500 บาท ได้ว่าจ้างรถแมคโครออกมาดำเนินการรื้อ
วัชพืช และสิ่งกวาดขวางหลายอย่าง  คลองตื้นเขิน ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาทอง พอจะมีงบประมาณช่วยเหลือพ่ีน้องผู้เดือดร้อนหรือไม่ 

 2. เรื ่องกู้ชีพทำงานาหลายเดือนแล้ว ความประพฤติในทางปฏิบัติ เป็น
อย่างไร ผมได้รับแจ้งมาจากผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขาคนนั้นคือช่างซ่อม
วิทยุมือถือ เขาได้ทดลองสัญญาณจากตำบลเหล่าบัวบาน และนาทอง ก็ไม่
ช ัดเจน ช่างก็เลยเข้ามาดูสัญญาณที ่กู ้ช ีพ อบต. นาทอง สังเกตดูเสา
สัญญาณว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรจะนำไปวิเคราะห์ดู  ช่างกลับบ้านไปไม่
ถึง 40 นาที มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ตามไปและบอกว่าเขามีความผิด ช่างก็เลย
บอกว่าถ้าเข้ามามีความผิด ก็ยอมรับผิดแต่ช่างถามว่าเขามีความผิดอะไร  
สถานที่ราชการได้ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหรือไม่ เข้าไม่ได้เข้ามาทำลาย
สิ่งของ ทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาได้ อยากให้ท่านนายกกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ด้วย
ครับ 

 3. เป็นกระทู้ถามสด  เรื่องขยายเขตไฟฟ้าบ้านทัพม้า หมู่ที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567 อยากทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 

 4. รอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกออกจากกัน มีแนวทางแก้ไขหรือไม่ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
นายก อบต. ทุกท่าน ตามที่นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ได้มีกระทู้ถาม ทางนายก อบต. นา

ทองจำนวน 4 ข้อ นายกจะมอบให้ นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ ผู้อำนวยการ
กองช่าง เป็นผู้ตอบกระทู้จำนวน 3 ข้อ คือ ข้อ ที่ 1,3 และ ข้อที่ 4 ในส่วน
ข้อที่ 2 นายกจะเป็นคนตอบ เรื่องของพนังกานกู้ชีพ ทางนายกได้รับการ
ร้องเรียนจากช่างด้วย นายกยังไม่ได้ถามทางเจ้าหน้าที ่ ซึ ่งทางช่าง ได้
ออกมาดูเกี่ยวกับสัญญานเครื่องรับวิทยุ  ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็เลยถามว่าเข้า
มาทำไม ได้ขออนุญาตทางนายกก่อน ทางช่างก็ตอบว่ารู ้จ ักกับทาง
เลขานุการนายกบอกให้เข้ามาดูสัญญาณว่าขัดข้องอะไร ทางนายกจะเรียก
เจ้าหน้าที ่มาสอบถามอีกครั้งแต่สถานที่ราชการควรได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาก่อน 

นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาทองทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม

ของท่านสัมพันธ์  ศิรินทร์ ส.อบต. บ้านทัพม้า หมู่ที่ 2 กระผมจะขอตอบ
เป็นข้อ ๆดังนี้ ครับ 

      /1.  ความเดือดร้อน... 



1. ความเดือดร้อนของประชาชนการรื้อถอนวัชพืชออกจากคลอง
ชลประทาน อยู่ในเขตของชลประทาน ชลประทานจะมีแผน
บำรุงรักษาในปีต่อไป 

2. การขยายเขตไฟฟ้าบ้านทัพม้า หมู่ที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการกับ
ไฟฟ้าครับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
หมดทกุโครงการครับ 

3. ถนนชำรุด การซ่อมรอยต่อระหว่างถนน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวด
วัสดุก่อสร้างไว้ จะตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครับ 

นายสมปอง  โชติชัย  - ขอเชิญนายทองม้วน  สีหาไว  ส.อบต. บ้านนาทอง  หมู่ที่ 3  ผู้ยื่น 
ประธานสภาฯ   กระทู้คนที่ 2 ขอเชิญครับ 
นายทองม้วน  สีหาไว  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา ท่านนายกคณะผู้บริหาร และสมาชิก 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองทุกท่านครับ กระทู้ถามของผมมีอยู่ว่า 

บ้านนาทอง หมู่ที่ 3 ,9 ห้วยค้อมีปัญหามา 2 ปีแล้ว คือฝายชำรุดหน้าแล้ง
กักเก็บน้ำไม่อยู่ มีสภาพตื้นเขิน อยากให้ทางท่านนายกออกไปแก้ไขปัญหา
ให้พ่ีน้องชาวบ้านนาทองด้วย ขอบคุณครับ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล นายกรับทราบและจะพาคณะผู้บริหารออกไปดูเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไปคะ 
นายก อบต. นาทอง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                     5.1  เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570 )  
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2567 
นายสมปอง  โชติชัย   เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570 )  
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 ขอเชิญนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาทอง ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของแต่ละโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)เปลี่ยนแปลงและ
แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567  

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต. นาทอง ตำบลนาทองทุกท่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)เปลี ่ยนแปลงและแก้ไขเพิ ่มเติม ครั ้งที่ 
1/2567  ในการชีแจงรายละเอียดและความสำคัญของโครงการต่างๆ ที่ 

       /บรรจุอยู่ใน.... 



บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น ขอมอบให้  นายบำเพ็ญ  ปัญญา  รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด และ
ความสำคัญของโครงการต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้  

นายบำเพ็ญ  ปัญญา เรียนประธานสภา รองประธานสภา ท่านนายกคณะผู้บริหาร และสมาชิก 
รองปลัด อบต. นาทอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ การ

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 
2570) เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื ่องการจัดทแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อน
ปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบุรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ ได้
อย ่ า งม ี ป ระส ิ ทธ ิ ภ าพ  เ ก ิ ดประ โยชน ์ ส ู ง ส ุ ด ให ้ ก ั บประชาชน 
กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือแจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) มาเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และเพื่อให้การ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด
รูปแบบการประชาคมท้องถิ่น  

  ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการสนับสนุน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570 ) เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 พร้อม
ได้เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาแล้วในครั้งนี้จึง
ได้เสนอมายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน 

นายสมปอง  โชติชัย ตามท่ีรองปลัดได้ชี้แจงรายละเอียด  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  
ประธานสภา ฯ – 2570 ) เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ไปแล้วนั้น มี

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  - ไม่มี เมื่อไม่มีจะขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบร ิหารส่วนตำบลนาทองให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เปลี ่ยนแปลงและแก้ไข
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1/2567  

มติที่ประชุม                 -    เห็นชอบ    11      เสยีง 
- ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
- งดออกเสียง  0 เสียง 

/5.2 เรื่องพิจารณา... 



 
5.2 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

2567  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 200,000.- บาท  
นายสมปอง  โชติชัย    เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2567  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมู่ที่ 

1 จำนวนเงิน 200,000.- บาท ขอเช ิญท่านนายกได ้นำเร ียนต ่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
นายก อบต. นาทอง  ส่วนตำบลนาทอง ทุกท่าน เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแบก หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 200,000.- บาท  ดิฉันขอมอบให้นายเด่น
นคร  ไชยโกฏิ ผู ้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้นำเรียนให้สภาอบต. นาทอง
ทราบคะ 

นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ  เรียนประธานสภาฯ รองประสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ 
ผู้อำนวยการกองช่าง บริหารส่วนตำบลนาทองทุกท่านครับตามที่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดที่ดินแปละ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแบก หมู ่ที่  1 เพื ่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายสมาน  สิมลา บ้านแบก หมู่ที่ 1 ตั้ง
ไว้จำนวน 200,000.- บาท  เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 71 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 355 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน 
1 ป้ายรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังนี้ 

 ข้อความเดิม 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน

นายสมาน  สิมลา บ้านแบก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้จำนวน 200,000.- บาท  เพ่ือ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 
71 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 355 ตาราง
เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณ
การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ 1/2567 องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทองกำหนด 

 
       /ข้อความใหม่.... 



 
 ข้อความใหม่ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมู่ที่ 1  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกบ้านนางเกษร  
วิลัยศร ไปหนองแบก บ้านแบก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 200,000.- บาท ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด 

นายประพฒัน์   โชติจ้ำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 29 การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ  สภา
ท้องถิ่น 

นายสมปอง  โชติชัย ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา อบต.นาทอง ไป 
ประธานสภาฯ แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ – ไม่มี 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 

2567 
    - อนุมัต ิ  10 เสียง 

-      ไม่อนุมัต ิ   0  เสียง 
-      งดออกเสียง   1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมปอง  โชติชัย  - วันนี้ได้มี เจ้าหน้าที่ของชลประทาน นายวิทูร  โยกะคง ตำแหน่งนายช่าง  
ประธานสภาฯ   ชลประทาน ร่วมประชุมสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง   

เพื่อแจ้งรายละเอียดตามที่ทางนายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ได้ถามกระทู้มา และ
ตอบคำถามข้อสงสัยของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ขอ
เชิญครับ 

นายวิทูร  โยกะคง  ตามท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ที่อยู่บ้านแบก ดอนหัน ทัพม้า ได้รับ 
นายช่างชลประทาน  ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมข้าว เพราะน้ำระบายออกไม่ได้  เนื่องจากน้ำ 

หนองคูหนองหนองขามไหลไปลงทุ่งนา คลองระบายน้ำไม่สามารถระบาย 
น้ำได้ เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม ชาวนาทำทางข้ามคลอง กีด
ขวางทางน้ำ เจ้าหน้าที่ชลประทานได้ออกไปประชุมกับผู้ที่ได้รับความ 
       /เดือดร้อน... 



เดือดร้อน จึงได้มีมติตกลงกันว่าจ้างรถแมคโครมาขุดลอกทางระบายน้ำ คน
ละ 500 บาท และได้ทำการขุดรื้อคลองเรียบร้อยแล้ว ทางชลประทานจะ
ของบเข้าไปในปี พ.ศ 2569 เพราะปี พ.ศ. 2568 มีโครงการดำเนินการ
แล้ว เรื่องวางท่อข้ามคลองก่อนจะดำเนินการให้เจ้าของที่นาได้ออกไปแจ้ง
ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานก่อน ทางชลประทานกำลังของบประมาณเพ่ือมา
ขุดลอกคลองระบายน้ำ ส่วนการวางท่อข้ามคลองจะกำหนดว่ากี่ร้อยเมตร
ถึงจะวางได้  ส่วนฝายห้วยค้อ ตามปกติจะอยู่ในความดูแลของชลประทาน
มหาสารคาม แต่ก็จะสำรวจดูอีกทีว่าอยู่ในส่วนรับผิดชอบของชลประทาน
ฝ่ายบำรุงรักษาท่ี 7 หรือไม่  

นายอุทัย  จานชิน ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ให้ความสำคัญ 
รองประธานสภาฯ กับความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล การพัฒนาในเขตชลประทาน ติดขัดอยู่ที่ งบประมาณเพราะว่าไม่ได้ตั้งงบ 
นายก อบต.นาทอง ประมาณคะ 
นายบำเพ็ญ  ปัญญา คลองระบายน้ำมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดูแลงบประมาณ ต้องเสนอ 
รองปลัด อบต. เข้ามาเป็นโครงการหรือแผนพัฒนาในปีนั้นๆ 
นางปราณีย์  ไชยคำ ถามทางคณะผู้บริหารเกี่ยวกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 7 หูช้าง

อยากให้ผู้รับเหมาเพ่ิมเล็กๆน้อยๆให้กับหมู่บ้านด้วยเพราะว่าหูช้างอยากให้
ทำใหญ่กว่านี้ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล อยากขออนุญาตทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองยกป้ายแสดง 
นายก อบต. นาทอง ความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองคะ 
นายสมปอง  โชติชัย   ผมขอถามไปทางรัฐมนตรีก่อนนะครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ขออนุญาตถามทางนายช่างชลประทาน คลองส่งน้ำคลองไส้ไก่ ต้นไม้ขึ้นปก 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 คลุมริมคลองแผงปูนแตกชลประทานสายใหญ่มีงบประมาณมาซ่อมแซม

และตัดต้นไม้หรือไม ่
นายพิทักษ์  ศรีละคุณ ถนนหนทางคลองชลประทานสายบนที่ได้ทำแผนไว้แล้ว ฝากนายช่างชล 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 ประทานดูแลให้ด้วยนะครับ น้ำจะปล่อยให้ชาวนาได้เม่ือไหร่ 
นายวิทูร  โยกะคง ขออนุญาตตอบคลองไส้ไก่ อยู่ในความดูแลของจัดรูปที่ดินที่ตั้งอยู่บ้านขาม 
นายช่างชลประทาน เปี้ย ถ้าคลองชำรุดให้ไปติดต่อที่นั่นครับ  ถ้าเป็นคลองใหญ่จะอยู่ในความ

ดูแลของฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 7 ถ้าแตกไม่เยอะก็สามารถมาขอสนับสนุน
ได้ที่ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาท่ี 7  ส่วนต้นไม้ตามคลองเดี๋ยวทางชลประทานจะ
ดูแลให้ เรื่องน้ำคาดว่าจะเปิดปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 

       /เพราะมีงาน..... 



เพราะมีงานซ่อมแซมคลองสายใหญ่อยู่ยังเปิดน้ำไม่ได้ครับ 
นายสมปอง  โชติชัย  ถนนตามคลองชลประทานทำไมไม่ได้รับการดูแลอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ประธานสภาฯ หน่วยงานใด 
นายวิทูร  โยกะคง ถนนตามคูส่งน้ำชลประทาน สามารถเขียนของบประมาณจากองค์การ 
นายช่างชลประทาน บริหารส่วนตำบลได้ ส่วนคลองสายใหญ่ถ้ามีโครงการจะเอาไปก่อสร้างก็

เขียนขออนุญาตจากชลประทานก่อนค่อยมาดำเนินการเพราะคลองสาย
ใหญ่ยังไม่ได้ถ่ายโอน 

นายประพัฒน์  โชติจ้ำ พ้ืนที่ถ่ายโอนแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วงบประมาณซ่อมบำรุง 
เลขานุการสภาฯ การของบประมาณได้ถ่ายโอนมาด้วยหรือไม่ 
นายวิทูร  โยกะคง พ้ืนที่ที่ถ่ายโอนแล้ว ให้ของงบประมาณจากองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นได ้
นายช่างชลประทาน เลยครับไม่ต้องขอจากหน่วยงานชลประทานอีก ถ้าเป็นโครงการใหญ่ ๆ 

เช่นงบเฉพาะกิจก็ให้ของงบประมาณจากท้องถิ่นจังหวัด 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
นายก อบต. นาทอง เพ่ือจะได้หาทางช่วยเหลือ 
นายวันชัย  สารยศ ถนนสายคลองลอย ไปมาไม่สะดวก ขอให้ทางชลประทานไปดูแลแก้ไข 
ส.อบต. หมู่ที่ 11 ปรับปรุงให้ด้วยนะครับ 
นายวิทูร  โยกะคง จะดำเนินการดูแลปรับปรุงให้ครับ 
นายช่างชลประทาน  
นายทองม้วน สีเนตรหอย ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่จัดงบประมาณไปพัฒนาหมู่บ้านถนน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการขุดวางท่อระบายน้ำและโครงการปล่อยปลา

เฉลิมพระเกียรติขอบคุณมากครับ 
นายสมปอง  โชติชัย มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
นายสมปอง  โชติชัย  - สั่งปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
ประธานสภาฯ 

          
 
      (ลงชื่อ) 

    (นายประพัฒน์   โชติจ้ำ) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 



   

(ลงชื่อ) 

             (นายสมปอง  โชติชัย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

          ตรวจแล้วถูกต้อง 

ลงชื่อ     

               (นายประพัฒน์  โชติจ้ำ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

ลงชื่อ     

               (นายทองม้วน  สีเนตรหอย) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

ลงชื่อ     

               (นายวันชัย  สารยศ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

 

 
 
 
 
 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download

